

การกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 3.38 ร้อยละของสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)

2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นร้อยละร้อยละของสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) โดยมีมาตรการสำคัญ (PIRAB) ดังนี้

P: Partnership การสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม

I: Investment สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

R: Regulation สนับสนุนให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

A: Advocate สร้างความตระหนักแก่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่เป็นไปตามกฎหมาย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

B: Building capacity การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการสำคัญ (PIRAB)

มาตรการสำคัญ (PIRAB)	มาตรการ	ผู้รับบริการ (C) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ประเด็นความรู้	เหตุผล
P: Partnership	การสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม	1. กรมอนามัย (สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม) 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สสม. 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม 5. เจ้าของหรือหน่วยงานผู้ครอบครองสิ่งแวดล้อม 12 ประเภท	1. กฎกระทรวงสุกข์ลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 2. เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ HAS	เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
I: Investment	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการศึกษา ค้นคว้าวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม	1. กรมอนามัย (สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม) 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สสม. 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. เจ้าของหรือหน่วยงานผู้ครอบครองสิ่งแวดล้อม 12 ประเภท	1. กฎกระทรวงสุกข์ลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 2. เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ HAS	เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการดำเนินงานประเมินสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
R: Regulation	สนับสนุนให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	1. กรมอนามัย (สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม) 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สสม.	1. กฎกระทรวงสุกข์ลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปตาม

มาตรการสำคัญ (PIRAB)	มาตรการ	ผู้รับบริการ (C) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ประเด็นความรู้	เหตุผล
		3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. เจ้าของหรือหน่วยงานผู้ ครอบครองร่วมสาธารณะ 12 ประเภท	2. เกณฑ์มาตรฐานร่วม สาธารณะระดับประเทศ HAS	มาตรฐานการจัดการร่วม สาธารณะ
A: Advocate	สร้างความตระหนักแก่ผู้รับผิดชอบ งานการจัดการร่วมสาธารณะ เพื่อให้เกิดการจัดการที่เป็นไปตาม กฎหมาย ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	1. กรมอนามัย (สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม) 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สสม. 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. เจ้าของหรือหน่วยงานผู้ ครอบครองร่วมสาธารณะ 12 ประเภท	1. กฎกระทรวงสุลักษณะการ จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 2. เกณฑ์มาตรฐานร่วม สาธารณะระดับประเทศ HAS	เพื่อให้เกิดการสร้าง ความตระหนักแก่ผู้รับผิดชอบงาน การจัดการร่วมสาธารณะ
B: Building capacity	การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุน องค์ความรู้ด้านการจัดการร่วม สาธารณะ	1. กรมอนามัย (สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม) 2. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สสม. 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. เกณฑ์มาตรฐานร่วม สาธารณะระดับประเทศ HAS 2. แนวทางในการจัดการร่วม สาธารณะสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมสาธารณะ	เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และสนับสนุนองค์ ความรู้ เครื่องมือ ด้านการ จัดการร่วมสาธารณะ